



เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา นายชนะ ด่วนราม นายก องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ได้มอบนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมเนียมจรรยา(No Gift Policy) โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูราทุกคน ทราบถึงการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและ โอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของ กำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผูปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสปราศจาก การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและ ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระเบียบที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันการปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปฎิบัติตามวัฒนธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้อการพร้อมด้วยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบอบราชการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เห็นควรเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ภายนอกองค์กรผู้ติดต่อเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบลลำภูรา เว้นแต่กรณีมีสิ่งไม่ผิด คือ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร สามารถให้ของขวัญได้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันสืบลงมา คู่บุคคลภายนอกผู้ติดต่อเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบลลำภูรา
๓. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์เชิงของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ภายนอก
๔. การผลิตความบันเทิง การผลิตสารบันเทิง การผลิตการ์ตูน หรือการผลิตความบันเทิงในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกทางศิลปะในศิลปะของ ศิลปิน พหุวัฒนธรรมและศิลปิน หรือใช้สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน
๕. ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าว

ออกที่ลำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ ด่วนราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา